

เปิดโลกบัญชียุคดิจิทัล!ฉลองครบรอบ29ปีคณะ

บัญชี ม.ศรีปทุม



โอกาสครบรอบ 29 ปี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและจัดเสวนาเสริมสร้างความรู้และแรงบันดาลใจ”เปิดโลกบัญชียุคดิจิทัล” การบรรยายพิเศษ”การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี”พร้อมพิธีมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ19ปีแห่งการก่อตั้งคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในปีนี้ทางคณะบัญชี ได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยเริ่มจากการจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปเพื่อเสริมสร้างความ เป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นประธานในพิธี

จากนั้นในช่วงเช้ามีกิจกรรมการบริการทางวิชาการ ซึ่งคณะบัญชีร่วมกับเพชภาชีรู้ไว้ได้เปรียบ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ”การใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชี” โดย วิทยากร คุณสุรเดช เล็กแจ๋ง ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ได้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สามารถใช้ Excel กับแบบฟอร์มบัญชีต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มใบรับเงิน ใบแจ้งหนี้ หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เจ้าหนี้ ใบปะหน้าแฟล็กซ์ เป็นต้น

ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการเสวนาโดยศิษย์เก่าคณะบัญชีที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ หลายท่าน อาทิ คุณนิเวศ หาญภักดิ์ ประธานบริษัท นิเวศเวลล์ ออดิท แอนด์ แทกซ์ แอคเคาท์ติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด,คุณชลิตร ผลอินทร์หอม ที่ปรึกษาอิสระด้านบัญชีและวางระบบบัญชีของภาคธุรกิจ, คุณวรรณภา จำปี Senior Accountant บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จำกัด, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตCPA และคุณภาสวุฒิ มารุ่งเรือง Credit Controller H&F Shows ZThailandX Co, Ltd, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตCPA มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดีๆ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการเปิดโลกบัญชียุคดิจิทัลให้กับน้องๆนักศึกษาคณะบัญชีและผู้สนใจทั่วไปได้รับฟัง

จากนั้นช่วงสุดท้ายได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททุนการศึกษาต่างๆ จำนวน 3 ทุน ได้แก่ ประเภททุนเรียนดี ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา และประเภททุนกิจกรรมเด่น ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ซึ่งในปีนี้นักศึกษาต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่อยุ่หลายท่านที่ได้มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี อาทิ คุณเลิศศิลป์ สมุทรกิจไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน),คุณสุรเดช เล็กแจ๋ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ฝักอบรมและสัมมนา 2515 จำกัด, ผู้บริหารเพชภาชีรู้ไว้ได้

เปรียบ,ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินินท์ 4.ดร.ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 5.ดร.มนตรี ช่วยชู อาจารย์ประจำคณะบัญชี มศป.
,คุณเพ็ญศรี เดชดีงเอง CFO บริษัทมหาชน ผู้บริหารกลุ่มพีเอ็มเอ ประกอบด้วยบริษัทมหาชน 4 บริษัท,คุณพิชัย
ชุนหวชิร กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน),คุณรัชนี้ บินยาเซ็น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Absolute Tech System
(Thailand) Co.,Ltd.และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา ศาสตรระจิว รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสาร
สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ กล่าว

#SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #บัญชีศรีปทุม #บัญชีดิจิทัล #spuacc #บัญชีนมเบอร์วัน #เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง #มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วรายได้สูงมีงานทำ 100%